

รายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนินการป้องกันการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1

ที่	กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	ระยะเวลา ใน การ ดำเนินงาน	ขั้นตอนการ	ดำเนินการ งบประมาณ	ผลการ ดำเนินการ	สรุปการ ดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
1	<p>โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม</p> <p>๑.กิจกรรมค่านิยมคุณธรรม นำชีวิต ป.๑-๖</p> <p>๒.กิจกรรม ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ</p> <p>๓. กิจกรรมน้องไหว้พี่</p> <p>๔. กิจกรรมสวดมนต์ นั่งสมาธิแผ่เมตตา</p> <p>๕. กิจกรรมประชุม สวดมนต์ทุกวันพระ</p> <p>๖. กิจกรรมการเรียนรู้ แบบบูรณาการ</p> <p>๗. กิจกรรมห้องเรียน ต้นแบบ</p> <p>๘. กิจกรรมบันทึกความ ดี</p> <p>๙. กิจกรรมจิตอาสา</p>	<p>๑. เพื่อส่งเสริมให้ ผู้เรียน มีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะที่พึง ประสงค์ตาม หลักสูตร และค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ</p> <p>๒. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียน ยอมรับความคิดเห็นและ วัฒนธรรมที่แตกต่าง</p> <p>๓. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียน มีจิตสาธารณะตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์ และพัฒนา สิ่งแวดล้อม ต่อโรงเรียน ชุมชนและ สังคม</p>	<p>๑. ผู้เรียนทุกคน เข้า ร่วมกิจกรรม พัฒนา คุณธรรม นำชีวิต</p> <p>๒. ผู้เรียนร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วม กิจกรรมส่งเสริม คุณธรรม ศีลธรรม นำ การศึกษา “มีคณายน้อย” ใช้ในการ ดำรง ชีวิตประจำวัน</p>	ตลอดปี การศึกษา	<p>๑. ประชุมระดม สมองวิเคราะห์ สภาพปัจจุบัน ปัญหาและความ ต้องการในด้าน คุณธรรมนำมาซึ่ง ความรู้</p> <p>๒. แต่งตั้ง คณะกรรมการ ดำเนินกิจกรรม</p> <p>๓. ร่วมวางแผน การ ดำเนินกิจกรรม กับ ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๔.การกำกับติดตาม</p> <p>๕.รายงานผลการ ดำเนินการ ปัญหา และข้อเสนอแนะ</p>	๑๐,๐๐๐	ยังไม่ สามารถ สรุปผลได้ เนื่องจากยัง ไม่ ครบปี การศึกษา	-	-

2.	<p>โครงการพัฒนาครู ทั้งระบบ</p> <p>๑.กิจกรรมประชุมเชิง ปฏิบัติการปรับปรุง พัฒนาหลักสูตร สถานศึกษา</p> <p>๒. กิจกรรมส่งเสริม ศักยภาพพัฒนาครูและ บุคลากรตามนโยบายหรือ จุดเน้น พัฒนาทั้งภายใน และภายนอก</p> <p>๓.กิจกรรม ศึกษาดูงาน นอกสถานที่</p> <p>๔. กิจกรรมอบรมการ สร้างห้องเรียนออนไลน์</p> <p>๕.กิจกรรมจัดทำข้อมูล สารสนเทศและบุคลากร</p>	<p>๑. เพื่อส่งเสริมให้ คณะ ครูและบุคลากรทางการ ศึกษา พัฒนาตนเองให้ ก้าวทันต่อการ เปลี่ยนแปลง</p> <p>๒. เพื่อพัฒนาครูและ บุคลากรทางการศึกษา พัฒนาตนเองให้ สามารถจัดการเรียนรู้ อย่างมีคุณภาพใน รูปแบบที่หลากหลาย</p>	<p>๑.ครูและ บุคลากร ทางการศึกษา ของโรงเรียน ประถมศึกษา ธรรมศาสตร์ ได้เข้ารับการ พัฒนาเต็มตาม ศักยภาพ</p> <p>๒.ครูและ บุคลากร ทางการศึกษา ของโรงเรียน ประถมศึกษา ธรรมศาสตร์ ได้เข้ารับการ พัฒนาการ จัดการเรียน การสอนใน รูปแบบที่ หลากหลาย</p>	<p>ตลอดปี การศึกษา</p>	<p>๑. ประชุมระดม สมองวิเคราะห์ สภาพปัจจุบัน ปัญหาและความ ต้องการ เพื่อจัดทำโครงการ พัฒนาครู</p> <p>๒. แต่งตั้ง คณะกรรมการ ดำเนินกิจกรรมทั้ง</p> <p>๕ ประเด็น</p> <p>๓. ร่วมวางแผน การ ดำเนินกิจกรรม กับ ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๔.ดำเนินการตาม ระยะเวลาตาม โครงการ</p> <p>๕. กำกับ ติดตาม รายงานผลการ ดำเนินการ ปัญหา และข้อเสนอแนะ</p>	<p>๔๘๐,๕๗๐</p>	<p>ยังไม่ สามารถ สรุปผลได้ เนื่องจากยัง ไม่ ครบปี การศึกษา</p>	<p>-</p>	<p>-</p>
----	---	---	---	----------------------------	---	----------------	--	----------	----------